

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: UBND-VHTT  
V/v tăng cường công tác quản lý  
các hoạt động tại nhà văn hóa thôn  
trên địa bàn toàn huyện.

Triệu Sơn, ngày tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Trong những năm qua hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở có nhiều chuyển biến tiến bộ, các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn đều tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, nhằm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân và tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các thiết chế văn hóa thể thao ở nông thôn đã được đầu tư xây dựng, có trang thiết bị và phát huy hiệu quả hoạt động. Hội thi, hội diễn, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phong trào được duy trì tổ chức với số lượng và chất lượng ngày càng cao, thu hút đông đảo mọi đối tượng, mọi lứa tuổi quần chúng nhân dân tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo được sự đoàn kết của cộng đồng dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giảm thiểu các tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, các thiết chế văn hóa cơ sở hiện đang tồn tại nhiều hạn chế, bất cập đòi hỏi chính quyền địa phương, các ngành có liên quan cần có sự quản lý phù hợp để vừa nâng cao hiệu suất sử dụng và đảm bảo là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân. Một số xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, chăn thả gia súc, gia cầm; cho các tổ chức, cá nhân sử dụng sai mục đích; vệ sinh môi trường khuôn viên nhà văn hóa không dọn dẹp thường xuyên; bên cạnh đó việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh của một số tổ chức ở thôn không thực hiện các quy định của Hương ước của thôn đã đề ra, làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân; đặc biệt ảnh hưởng đến việc học tập của con em trong làng.

Trước những tồn tại, hạn chế nêu trên, để phát huy công năng, nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần chấn chỉnh các hoạt động tại nhà văn hóa thôn cụ thể như sau:

1. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; chú trọng công tác vệ sinh môi trường; xây dựng quy chế quản lý, hoạt động trên cơ sở Hương ước thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phải giành riêng khung giờ “**Vàng, 19h đến 23h**” cho con em học tập.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tự nguyện tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao; phát huy tính chủ động, sáng tạo và vai trò tự quản của cộng đồng đối với việc giữ gìn, phát triển văn hóa, thể thao của địa phương. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao gắn với nhu cầu thông tin, vui chơi, giải trí của người dân. Các hoạt động phải phù hợp với điều kiện và nhu cầu của nhân dân; xây dựng khung thời gian hoạt động phù hợp với đặc điểm từng thôn.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động nhà văn hóa thôn theo tuần, tháng, quý và hàng năm; hướng dẫn các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí và sáng tạo các giá trị văn hóa văn nghệ, nghệ thuật cho toàn thể nhân dân trong thôn.

4. Hạn chế tụ tập đông người, các hoạt động không cần thiết tại các điểm công cộng, nhà văn hóa thôn, thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; thực hiện tốt khuyến cáo 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế.

5. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và hoạt động khác trên địa bàn. Chịu trách nhiệm quản lý về các nội dung của việc cưới, việc tang, phong trào VHVN, TDTT phù hợp với thuần phong, mỹ tục và truyền thống văn hóa của địa phương; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

6. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, triển khai thực hiện và kiểm tra xử lý của chính quyền, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Bên cạnh đó cần đề cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trung tâm VHNTTTDL;
- Lưu: VT, VHNT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**